

Hong Nguyen

28/03 – Thứ bảy tuần 4 Mùa Chay.

"Đấng Kitô xuất thân từ Galilêa sao?"

Lời Chúa: Ga 7, 40-53

Khi ấy, sau khi nghe Chúa Giêsu giảng, có nhiều người trong đám dân chúng nói rằng: "Ông này thật là tiên tri". Khác nói: "Ông này thật là Đấng Kitô". Người khác nữa lại nói: "Đấng Kitô xuất thân từ Galilêa sao? Nào Kinh Thánh chẳng nói: Đấng Kitô xuất thân bởi dòng dõi Đavit, và từ làng Bêlem, quê họ ông cậu Đavit?"

Vì thế, dân chúng bắt đấng ý kiến với nhau với Người. Trong số đó, có một ít kẻ đố nh bắt Người, nhưng không ai dám ra tay bắt Người.

Vậy khi những người thà hành độn với những người và biệt phái, các ông này hỏi họ rằng: "Tại sao các người không đi tìm nó thì?" Các người thà hành thà rằng: "Chúng tôi có ai nói những gì?" Các người biệt phái trả lời rằng: "Chúng tôi cũng bị mê hoặc rồi sao? Trong các vị thầy lãnh và các người biệt phái, có ai tin nó đâu? Chúng tôi có lý luận nào đó nó không biệt gì là lừa t". Nicôđê mô là người đã thì gặp Chúa Giêsu ban đêm, cũng là người trong nhóm họ, nói với họ rằng: "Chúng tôi lu t cậu chúng ta có lên án cho ai mà không nghe họ, họ c không biệt rõ họ làm gì không?" Những người trả lời rằng: "Hay ông cũng là người Galilêa? Hãy đ c k Kinh Thánh, ông sẽ th y rằng không có tiên tri nào phát xuất từ Galilêa". Sau đó ai về nhà n y.

SẺ NG VÀ CHIA SẺ: ĐỒ LUẬN VỀ CHÚA GIÊSU.

Blondin là một trong những tên tu sĩ cậu ngành xiếc thì M. Một trong những kẻ công đáng ghi nhớ nhất cậu anh ta là đã có thể đi trên một sợi dây qua thác Niagara là thác dài nhất và cao

nhỏ t thỏ giỏ i. Trong mỏ t đỏ p biỏ u đỉỏ n, anh quay sang hỏ i mỏ t cỏ u bẻ gỏ n đỏ: "Em có tin là tỏi có thỏ mang mỏ t ngỏỏ i trên vai và đỉ xuyên qua dòng thác không? Giỏ a tiỏ ng thác đỏ ỏ m ỏ m, cỏ u bẻ thét lên: "Vâng, cháu tin là chú có thỏ làm đỏỏ c đỉỏ u đỏ". Thỏ nhỏ ng khi anh đỏ nghỏ mang cỏ u bẻ trên vai, thì em đã ỉỏ c đỏ u tỏ chỏ i, vì không đỏ tin tỏỏ ng vào sỏ đỏ m bỏ o cỏ a ngỏỏ i biỏ u đỉỏ n.

Cỏ u bẻ trên đây có thỏ là hình ỏ nh cỏ a rỏ t nhiỏ u ngỏỏ i trong chúng ta khi phỏ i trỏ ỉỏ i cho câu hỏ i cỏ a Chúa Giêsu: "Phỏ n các con, các con bỏ o Ta là ai?". Cũng nhỏ Phêrô khi đỏ i đỉỏ n cho các Tông đỏ , chúng ta cũng sỏ trỏ ỉỏ i: "Thầy là Con Thiên Chúa hỏ ng sỏ ng". Nhỏ ng trong thỏ c tỏ , thái đỏ sỏ ng cỏ a chúng ta có ỉỏ còn tỏỏ ng phỏ n vỏ i ỉỏ i tuyên xỏ ng ỏ y. Chúng ta chỏ a là nhỏ ng kitô hỏ u thỏ c sỏ , nghĩa là chỏ a tin tỏỏ ng và sỏ ng theo ỉỏ i mỏ i gỏ i cỏ a Chúa. Thái đỏ cỏ a chúng ta có ỉỏ cũng giỏ ng nhỏ cỏ a nhỏ ng ngỏỏ i Do Thái trong Tin Mỏ ng hôm nay: ngỏỏ i thì xem Ngài nhỏ mỏ t tiên tri, kỏ nhỏ n Ngài là Chúa Kitô, đỏ sỏ thì đỏ a vào nhỏ ng hiỏ u biỏ t trong Kinh Thánh đỏ lý giỏ i vỏ thân thỏ cỏ a Ngài.

Sỏ hiỏ u biỏ t mà Chúa Giêsu muỏ n chúng ta có vỏ Ngài không phỏ i là mỏ t hiỏ u biỏ t trên lý thuyỏ t hoỏ c chỏ là ỉỏ i tuyên xỏ ng trên mỗi miỏ ng, mà phỏ i là vắc Thánh giá mỏ i ngày và đỉ theo Ngài. Liỏ n sau khi Phêrô tuyên xỏ ng Ngài là Con Thiên Chúa, Chúa Giêsu đã loan báo vỏ cuỏ c Tỏ nỏ n cỏ a Ngài và Ngài đỏ ra nhỏ mỏ t mỏ nh ỉỏ nh: "Ai muỏ n theo Ta, hãy tỏ bỏ mình, vắc Thỏ p giá và đỉ theo Ta". Danh hiỏ u Kitô gỏ n liỏ n vỏ i Thỏ p giá. Không thỏ tuyên xỏ ng Chúa Kitô mà ỉỏ i chỏ i bỏ Thỏ p giá cỏ a Ngài, không thỏ tỏ cho mình biỏ t Chúa Kitô mà không liên kỏ t vỏ i Ngài trong cuỏ c tỏ nỏ n. Thánh Phaolô đã nói lên kinh nghiỏ m cỏ a ngài: "Phỏ n tỏi, tỏi chỏ biỏ t có mỏ t Đỏ c Kitô chỏ u đỏ ng đỉnh". Biỏ t theo nghĩa Kinh Thánh là mỏ t sỏ kỏ t hỏ p thâm sâu. Biỏ t do đỏ phỏ i là mỏ t cam kỏ t. Biỏ t Đỏ c Kitô nhỏ thánh Phaolô đỉỏ n tỏ chính là nên mỏ t vỏ i Chúa Kitô trong mỏ u nhiỏ m tỏ nỏ n. Biỏ t Đỏ c Kitô chỏ u đỏ ng đỉnh chính là bỏ túc nỏ i mình nhỏ ng gì còn thiỏ u trong cuỏ c Tỏ nỏ n cỏ a Ngài.

Mùa chay là mùa thanh luyỏ n, chúng ta đỏỏ c mỏ i gỏ i đỏ sỏ ng mỏ t cách ý thỏ c hỏ n bỏ n sỏ c đỉch thỏ c cỏ a ngỏỏ i kitô hỏ u, đỏ là đỏ Đỏ c Kitô chiỏ m hỏ u và sỏ ng bỏ ng chính sỏ c sỏ ng cỏ a Ngài. Đỉỏ u đỏ cũng có nghĩa là ngỏỏ i kitô hỏ u không chỏ mang danh hiỏ u cỏ a Đỏ c Kitô, ỉỏ i tuyên xỏ ng cỏ a hỏ không chỏ đỏ ng ỉỏ i trên mỗi miỏ ng, mà phỏ i là mỏ t cuỏ c sỏ ng kỏ t hiỏ p vỏ i Ngài, vỏ i nhỏ ng cỏ gỏ ng không ngỏ ng cỏ a tỏ bỏ , quỏ ng đỏ i, yêu thỏỏ ng và phó thác.

(Trích trong 'Mỏ i Ngày Mỏ t Tin Vui

Kính chuyỏ n:

Hỏ ng
